



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่ ก.พ. มีมติเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งแต่ลำดับที่ ๒๓ - ๓๒ จำนวน ๑๐ ราย ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะกรรมการฯ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดังนี้

วันและเวลา	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	วิธีการประเมินฯ	สถานที่ทำการประเมินฯ
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐ น.		ลงทะเบียน หากลงทะเบียนหลังเวลา ๑๓.๒๐ น. จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ลงทะเบียนออนไลน์
เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป	๐๑ - ๐๘	สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ผู้ผ่านการประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่งต้องได้ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	การสัมภาษณ์ออนไลน์ หมายเหตุ รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีสิทธิรับการบรรจุตามอัตราว่าง ต้องมารายงานตัวภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางนงลักษณ์ โรจนวิระ)

เลขาธิการกรม

ประธานกรรมการ


สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุพัตรา มงคลบัณฑิต)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียดและรูปแบบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ลำดับที่	รายละเอียดกระบวนการ	การดำเนินการ
๑.	ก่อนสัมภาษณ์	ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินเข้ากลุ่มไลน์ที่กำหนดเพื่อชี้แจงรายละเอียดการสัมภาษณ์ โดยกำหนดให้ยืนยันตัวตนเพื่อเข้ากลุ่มโดยการถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน 
๒.	การรายงานตัววันสัมภาษณ์	รายงานตัวผ่าน google sheet โดยจะกำหนดสิทธิ์จากอีเมลที่ใช้ในการสมัคร กำหนดเวลาลงชื่อ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐ น. และจะปิดระบบลงชื่อเวลา ๑๓.๒๑ น. หากไม่ลงชื่อตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
๓.	สัมภาษณ์	สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยห้องหลักจะเป็นห้องที่ใช้รอการสัมภาษณ์ และเมื่อถึงลำดับในการประเมินกรรมการจะเชิญเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน breakout room

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้ใดบันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดในขณะที่ทำการสอบสัมภาษณ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น และห้ามบุคคลอื่นใดที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเข้าในกลุ่มไลน์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ากระทำการทุจริตและอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย